

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2024



**Kính gửi Quý phụ huynh,**

Thật tiếc khi tôi phải chia sẻ rằng đây sẽ là bản tin cuối cùng của tôi. Với cương vị Hiệu trưởng, khoảng thời gian hơn 9 năm qua thật sự rất có ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tôi với tư cách là một nhà giáo dục. Tôi không chỉ biết ơn đội ngũ nhân viên và học sinh mà còn cảm kích cộng đồng phụ huynh của trường.

Là một thành viên trong vai trò Ban giám hiệu, tôi rất trân trọng sự thông cảm, hỗ trợ và kiên nhẫn của quý phụ huynh. Những phụ huynh tận tâm và đầy cảm thông như quý vị là yếu tố thiết yếu để giúp một ngôi trường thành công. Sự hợp tác và ủng hộ của quý vị đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của tôi, cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.

Nếu có bất kỳ điều gì tôi có thể làm để hỗ trợ quý phụ huynh hoặc các con trên còn đường học vấn tương lai, cho dù tôi có làm việc ở đâu, hãy đừng ngần ngại liên hệ với tôi.

Chúc quý phụ huynh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng,

**Robert Madden**  
Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2024

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Để tổng kết tháng thứ hai của năm học, tôi rất vui mừng khi thấy các em học sinh đã hòa nhập và đón nhận những thử thách mới với tinh thần nhiệt huyết. Sự nỗ lực học tập và tích cực tham gia các hoạt động của các em thật đáng khen ngợi.

Vào tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức Ngày hội các trường Đại học đầu tiên trong năm học, với sự tham gia của đại diện từ ba trường quốc tế khác nhau. Ngoài ra, sẽ có một buổi trao đổi riêng từ một trường đại học khác.

Những sự kiện này sẽ cung cấp thông tin quý giá về các cơ hội giáo dục và giúp học sinh bắt đầu suy nghĩ về con đường học tập trong tương lai.



Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Hội Học sinh (SLC) của chúng ta đã mở rộng lên 23 thành viên trong năm nay. Sự gia tăng này phản ánh những tác động tích cực mà hội đồng năm ngoái đã mang lại cho cộng đồng trường. Chúng tôi mong đợi các sáng kiến của các em sẽ thúc đẩy sự phát triển của trường và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo suốt cả năm học.

Các chuyến dã ngoại và chương trình huấn luyện kỹ năng sống Outward Bound Vietnam (OBV) sắp tới sẽ mang đến cơ hội quý báu cho sự phát triển cá nhân và xây dựng tinh thần đồng đội. Quý phụ huynh hãy trao đổi với các con về những hoạt động này để giúp con tận hưởng tối đa những trải nghiệm này.

Chúng ta hãy cùng nhau hỗ trợ các em học sinh phát huy hết tiềm năng của mình.

**Joshua Lowery**  
Phụ trách học vụ (Khối Trung học)



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2024

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**



Nhà trường hy vọng quý phụ huynh và các em học sinh đã khởi đầu năm học mới thật vui vẻ! Học phần một sẽ kết thúc vào ngày 11/10/2024, chúng tôi muốn cập nhật một số thông tin đến quý phụ huynh như sau:

Trong tháng này, các giáo viên đang tiến hành các bài đánh giá chuẩn về khả năng đọc với tất cả học sinh từ lớp Dự bị Tiểu học đến lớp 8. Những bài đánh giá này giúp chúng tôi hiểu rõ trình độ đọc hiểu hiện tại của từng học sinh và định hướng cho việc giảng dạy trong suốt năm học. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về tiến bộ của các con hoặc kết quả đánh giá, vui lòng liên hệ với giáo viên tiếng Anh của con sau kỳ nghỉ kết thúc học phần.

Chúng tôi mong đợi tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh và cùng nhau hỗ trợ hành trình học tập của các con. Cảm ơn quý vị vì sự hỗ trợ không ngừng trong việc giáo dục các con.

**Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)**

**Kính gửi Quý Phụ huynh,**

Hòa cùng không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, vào ngày 05/09/2024, trường TH và THCS Thế Giới Trẻ Em đã tổ chức buổi Lễ Khai giảng năm học 2024 – 2025 với tinh thần ngắn gọn nhưng ấm cúng và trang trọng để chào đón các em học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp lớp 1 và lớp 6.

Ngoài chương trình tập trung vào việc học tập, trong tháng 9, Nhà trường tổ chức Vui Tết Trung thu cho học sinh với một số hoạt động: thi làm lồng đèn, rước đèn, múa lân và liên hoan tại lớp.

Chia sẻ với nỗi đau thiên tai do bão Yagi của các tỉnh phía Bắc, giáo viên được khuyến khích tích hợp, lồng ghép trong các bài giảng phù hợp nhằm giúp các em học sinh thấu hiểu và yêu thương đồng bào đồng thời biết trân quý hơn những điều tưởng chừng đơn giản mà mình đang có.

**Vương Ý Bình – Phụ trách chương trình Việt Nam**



## TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

# NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2024



### Bản tin Khôi Mẫu giáo: Chương trình học và Hỗ trợ gia đình

Kính gửi Quý phụ huynh Khôi Mẫu giáo,

Trong tháng Chín, các em tập trung vào chủ đề “Trường học của em”. Chủ đề này giúp các học sinh dần quen thuộc với môi trường lớp học và hiểu rõ thói quen sinh hoạt tại lớp.

Chúng tôi tin rằng sự quan tâm của phụ huynh là điều tối quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Dưới đây là vài cách phụ huynh có thể hỗ trợ con:

- **Cùng đọc sách:** hãy dành thời gian đọc sách với con mỗi ngày. Hỏi những câu hỏi về câu chuyện và khuyến khích con nói thêm về những hình ảnh trong sách.
- **Thiết lập thói quen tại nhà:** củng cố những thói quen trên lớp bằng việc tạo những thói quen tương tự tại nhà, ví dụ như giờ ngủ buổi tối và giờ sinh hoạt buổi sáng.
- **Khuyến khích tự lập:** hãy để con tự hoàn thành những việc mới, như tự thay đồ hoặc giúp những việc nhỏ. Điều này giúp xây dựng sự tự tin và độc lập của con.
- **Giờ trò chuyện:** hãy trò chuyện với con về một ngày đi học của con, khuyến khích con chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc của mình.
- **Tham gia vào các hoạt động trong trường:** quý phụ huynh hãy cùng tham gia vào các hoạt động của trường để hiểu rõ hơn môi trường nơi các con theo học và xây dựng mối liên kết chặt chẽ với quá trình học tập của con.

### Sự kiện nổi bật: Lễ Trung thu

Chúng tôi rất vui khi tổ chức Lễ hội Trung thu cùng các em Khôi Mẫu giáo! Sự kiện này bao gồm:

- **Cuộc thi làm lồng đèn:** các em đã tham gia vào cuộc thi làm lồng đèn vui nhộn và đầy sáng tạo. Hoạt động này khích lệ sự sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm.
- **Biểu diễn múa Lân:** chúng ta đã có màn trình diễn múa Lân sôi động, đây là một hoạt động truyền thống trong dịp lễ trung thu và sẽ là một trải nghiệm văn hóa thú vị đối với các em nhỏ



Chúng tôi rất mong đợi những tháng ngày tuyệt vời phía trước được cùng học và cùng trưởng thành với các em. Rất cảm ơn sự hỗ trợ của quý phụ huynh.

Trân trọng,

**Lê Trang Nhung**  
Giáo viên Trường (Khôi Mẫu giáo)